

สรุปข่าว สธ.ประจำวัน ที่ 31 พฤษภาคม 2559
ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักสารนิเทศ
โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p>	<p>คำตอบแทน</p> <p>-เสนอข่าว นายริชกี สาริระ เลขธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) พร้อมด้วยตัวแทนเครือข่ายต่าง ๆ กว่า 40 คน เดินทางเข้าเรียกร้อง นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ. ให้ชี้แจงกรณีคำตอบแทน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.คำตอบแทนพิเศษสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัย (ฉบับที่ 10) แม้จะเป็นของเดิมที่มีทุกปีก็ตาม แต่ไม่มีการปรับปรุงให้กับวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยไม่แพ้ 4 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร จึงเสนอขอขยายให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อื่น ๆ ด้วย แบ่งเป็น 1.แพทย์/ทันตแพทย์ 2.เภสัชกร 3.สหสาขาวิชาชีพที่มีวุฒิปริญญาตรี 4.สหสาขาวิชาชีพที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี 5.สายงานสนับสนุนต่าง ๆ อาทิ ธุรการการเงิน เจ้าหน้าที่บริหาร ฯลฯ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย และมีภาระงานมากเช่นกัน</p> <p>2.การจ่ายคำตอบแทนเจ้าหน้าที่ชายแดนได้จากเงินบำรุง ควรให้อัตราที่เป็นธรรม โดยกำหนดว่า 1. แพทย์และทันตแพทย์อัตราที่ควรได้เริ่มตั้งแต่ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน 2.เภสัชกรอัตราที่ควรได้รับ 4,000-5,000 บาทต่อเดือน 3.สหสาขาวิชาชีพที่มีวุฒิปริญญาตรีอัตราเดือนละ 3,000-3,500 บาท 4.สหสาขาวิชาชีพที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีอัตราเดือนละ 2,000-2,500 บาท และ 5.สายงานสนับสนุนอัตราละ 1,000-1,500 บาทต่อเดือน และ 3.ขอให้ปรับคำตอบแทนวิชาชีพฐานล่างให้สูงขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระหว่างวิชาชีพไม่ให้สุดโต่งเกินไป</p> <p>-น.ส.สาวิตรี มามาศย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านนาดีน กล่าวว่า ยังมีเรื่องความก้าวหน้าในสายงาน เดิมที่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข และไปศึกษาต่อด้านพยาบาลวิชาชีพ 2 ปี แต่เมื่อกลับมาทำงานกลายเป็นว่า ความก้าวหน้าในสายงาน หรือการเลื่อนขั้นยากกว่าเดิม จะขึ้นเป็นพยาบาลชำนาญการต้องนับอายุงานใหม่ทั้งหมด ไม่สามารถเอาอายุราชการเดิมมาเกือหนุนกันได้ ยกเว้นพยาบาลที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว เมื่อได้บรรจุจะสามารถขึ้นตำแหน่งที่สูงทันที จึงอยากขอความเป็นธรรม</p> <p>-นางสุพรรณษา ดีเมืองปัก เจ้าพนักงานเวชสถิติ กล่าวว่า ยังมี จพ.เวชสถิติที่ตกค้างและรอการบรรจุอีก 152 คน จากทั้งหมด 556 คน โดยอัตราบรรจุเดิมที่ สธ.เคยให้ไว้เมื่อครั้งขอ ครม. 3 ปี จำนวน 22,641 ตำแหน่ง ตกปีละ 7,547 ตำแหน่งโดยทุกวิชาชีพจะต้องมาเฉลี่ยกันในส่วนร้อยละ 66 แต่ จพ.เวชสถิติได้เพียงร้อยละ 39.4 เท่านั้น ขอให้ผู้บริหาร สธ.อย่าละทิ้ง ให้ความช่วยเหลือ จพ.เวชสถิติด้วย</p> <p>-ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า คำตอบแทนฉบับเดิมคือ 8 และ 9 โดยหลักการจะมีการปรับปรุงฉบับใหม่ ด้วยบุคลากรไหนมีจำนวนมาก จะไม่ไปลด แต่กลุ่มไหนยังขาดก็ต้องไปเพิ่ม เพื่อลดช่องว่างดังกล่าว กรณีนี้ทำได้ โดยต้องปรับพื้นที่ที่รุกรันดารให้สอดคล้องกับบริบทที่แท้จริง โดยพื้นที่ไหนรุกรันดารระดับ 2 จะเหลือเป็นรุกรันดารระดับ 1 และรุกรันดารระดับ 1 จะเหลือเป็นพื้นที่ปกติ ดังนั้นหากปรับพื้นที่นี้ลงก็จะลดเงินโดยอัตโนมัติ โดยคำนวณแล้วพื้นที่ที่ลดลงน่าจะประมาณ 100 อำเภอ ซึ่งเงินที่เหลือจากตรงนี้จะไปเพิ่มคำตอบแทนให้กับกลุ่มที่ได้น้อย ทั้งนี้ข้อเสนอหนึ่งที่ยังไม่ได้ข้อยุติ คือ หลายชมรมเสนอขอตัดเงินคำตอบแทนของบุคลากรที่มีอายุงานเกิน 20 ปี ซึ่งได้คำตอบแทนสูงให้ลดลง แน่แน่นอนว่าจะกระทบกับแพทย์บ้างก็ต้องมาเจรจาหรือให้ข้อยุติที่พอใจทั้งหมด คาดว่าจะสรุปได้ในสัปดาห์นี้</p>
<p>มติชนออนไลน์</p>	<p>ตรวจสอบตระกูล ส.</p> <p>-เสนอข่าว นพ. เหวง โตจิราการ อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย และแกนนำนปช.โพสต์แสดงความเห็นถึง นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กรณีออกมามีจรรยาบรรณและเรียกร้องให้ในอนาคตอย่าเข้ามายุ่งกับการเมืองปล่อยให้รัฐสภาแก้ปัญหาตามระบบว่า หมอประเวศปาฐกฐินตั้งทางด้านธรรมะทางด้านแก้ไขปัญหาของประเทศและสังคมด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรมอันสูงส่ง เพิ่งเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นในยุคคสช.ได้อย่างไร ทำให้เกิดคำถามมากมายว่า คสช.ทำอะไรชัดใจหมอประเวศหรือเปล่า? หรือคสช.เข้าไปตรวจสอบการทำงานของตระกูล ส.เช่นนั้นหรือเปล่า? ตระกูลส.อันเป็นกลุ่มพวกที่หมอประเวศมีบทบาทสำคัญไม่มากก็น้อยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในการผลักดันให้เกิดขึ้น และเป็นกลุ่มพวกที่มีอำนาจในทางสาธารณสุขอย่างมากมาย จนแปรเปลี่ยนเป็นกลุ่มองค์กรที่มีอำนาจทางการเมืองที่ไม่อาจจะมองข้ามได้อีกแล้ว พอ คสช.เข้าไปแตะนิดแตะหน่อยก็เลยทำให้หมอประเวศไม่พอใจหรือเปล่า? จึงทำให้เกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์</p>	<p>งบประมาณ สสส.</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสุขภาพ จัดเวทีอภิปราย “นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพไทยในยุคปฏิรูป” โดย ผศ.ดร.ลักขณา เตมศิริกุลชัย ผอ.ศูนย์พัฒนากำลังคนด้านการควบคุมยาสูบ กล่าวถึงสถานการณ์ของ สสส. ในขณะนี้อยู่ในภาวะย่ำแย่ กระแสตอนนี้ กรม. เตรียมปรับแก้ระเบียบงบประมาณจากภาษีเหล้าบุหรี่ โดยนายกรัฐมนตรื ได้ลงนามแล้วว่า จะแก้ พ.ร.บ. กองทุน สสส. นำเข้า สนช. เพราะไม่อยากให้มีงบมากเกินไปหรือต้องน้อยกว่า 4 พันล้านบาท ซึ่งงบเหล่านี้ได้ช่วยพัฒนาสุขภาพคนไทยอย่างยั่งยืนอย่ามองว่าคุ้มหรือไม่</p> <p>-ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ได้เริ่มทำงานควบคุมบุหรี่มาตั้งแต่ปี 2531 ซึ่งยังไม่มียกให้ แต่มาเพิ่มงบประมาณในการรักษาโรคไม่ได้ช่วยให้คนตายเจ็บจากบุหรี่เหล้า ลดลง จึงเป็นที่มาของการเก็บภาษีบาปเข้า สสส. เพื่อป้องกันเหตุและลดการใช้งบในการรักษาจำนวนมาก เป้าหมายลดการตายจากโรคเอ็นซีดี (NCDs) อัตราการตายปีละ 4 แสนคน เป็นภาระงบประมาณเพิ่มขึ้นตลอด และขณะนี้คนไทยมีสุขภาพแย่ลง งบของ สสส. รัฐไม่ควรปรับลดลง จึงต้องรักษา สสส. ไว้ เป็นองค์การพหุหนึ่งต้องอยู่ช่วยลดภาระงบประมาณของประเทศ</p> <p>- ขณะที่นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า สิ่งสำคัญที่จะปฏิรูปสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จ คือ การปรับกลไกภาษีที่ คสช. ต้องมองภาพกว้าง ในสหภาพยุโรปแนวโน้มเก็บภาษีกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายสุขภาพเพิ่มขึ้นตลอดเวลา มีการเก็บภาษีสารเคมี ยาฆ่าแมลงมากถึง 37%</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>ร่างพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่</p> <p>-เสนอข่าว จากการที่กรมควบคุมโรค ออกข่าวชี้แจงทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ว่าไม่มีผลกระทบต่อชาวไร่และหน่วยงานต่อต้านบุหรี่ได้ผลผลิตสื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียชี้แจงสิ่งที่ชาวไร่ทำได้หลังจากร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น</p> <p>-นายกฤษณ์ ผาทอง นายกสมาคมผู้เพาะปลูก ผู้บ่มและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศ ชี้แจงว่า ฝ่ายรณรงค์เร่งผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เลือกที่สื่อสารข้อมูลเพียงด้านเดียวเน้นแต่การทำกรประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายของตัวเอง ไม่ได้มีความจริงใจในการแก้ไขปัญหของร่างกฎหมายสุดโต่งฉบับนี้จริง ๆ ชื่นยาม “ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง” รวมเอาสมาคมชาวไร่ยาสูบอย่างชัดเจน ขอเรียกร้องให้กลุ่มรณรงค์ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้เลิกอ้างว่าไม่มีผลกระทบและขอให้คณะรัฐมนตรีและ สนช.แก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาเสียก่อน</p> <p>ด้านกลุ่มผู้ค้าปลีกยาสูบขนาดเล็ก (โชห่วย) นำโดยนาง วราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อห้ามอีกมากมายที่จะกระทบกับธุรกิจร้านค้าขนาดเล็กซึ่งมีกว่า 870,000 รายทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มชาวไร่ที่เป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรม โดยที่ข้อห้ามเหล่านั้นทางฝ่ายรณรงค์ก็ยังไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับลดจำนวนผู้สูบได้อย่างไร เช่น การ ห้ามไม่ให้ร้านค้าตั้งวางผลิตภัณฑ์ในร้าน การกำหนดการแสดงราคา กำหนดอายุคนขาย การแบ่งขายหรือการบังคับใช้ของบุหรี่แบบเรียบ แต่ฝ่ายรณรงค์พยายามเน้นย้ำคำพูดเดิม ๆ ว่าผลกระทบต่อโชห่วยมีน้อยมาก โดยมีการใช้การตั้งสมมติฐานอย่างไม่มีที่มาที่ไปว่าร่างกฎหมายจะกระทบกับยอดขายของ ร้านค้าปลีกเพียงร้อยละ 5-10 และสรุปเอาเองว่าไม่มีผลกระทบ แต่ไม่ได้กล่าวถึงมาตรการที่มาบังคับให้ร้านค้าให้ค้าขายได้ยากลำบากมากขึ้นซึ่งมีเจตนาที่จะลงโทษคนทำมาหากินมากกว่าที่จะช่วยลดการบริโภคยาสูบ</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ แอนติบอดี</p> <p>ไทยรัฐ สกู๊ป หน้า1</p>	<p>วันงดสูบบุหรี่โลก</p> <p>-เสนอข่าว ดร.มณฑา เก่งการพานิช นักวิชาการ ม.มหิดล ผู้จัดการโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐานจากการสนับสนุนของ สสส. แนะนำเลิกบุหรี่ให้ได้ผลต้องใช้ชุมชนเป็นฐาน เจ้าหน้าที่ต้องปรับการทำงานเชิงรุก เผย “โคราชโมเดล” ประสบความสำเร็จเลิกบุหรี่ ได้กว่า 9 พันคน เล็งขยายผล 7 จังหวัด ตั้งเป้าเลิกบุหรี่ 50 % คือ จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี เชียงราย และแม่ฮ่องสอน</p> <p>-กล่าวว่า วันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี ตรงกับ วันงดสูบบุหรี่โลก ขอให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรเอกชนที่รณรงค์เรื่องนี้ต่อไป อย่าได้ท้อถอย เพราะการทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ลดลง 1 คน แม้วว่าตัวเลขจะน้อยนิด แต่ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่</p> <p>-เสนอบทความ วันงดสูบบุหรี่โลก เลิกสูบ...ก็เจอสุข สสส.ร่วมกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข”...“Quit Smoking : Greater Happiness” โดยให้เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ กำหนดให้ทุกหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ และจัดทำเป็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
แนวหน้า	<p>กติกาสภากาหมู่บ้านผ่านประชาคมทุกหมู่บ้าน จัดตั้งแกนนำเยาวชนหมู่บ้านเป็นเยาวชนต้นแบบช่วยเพื่อนห่างไกลบุรี นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกติกามาตรการทางสังคมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อลดผลกระทบจากคว้นบุรีในสถานที่และงานประเพณีต่าง ๆ...กำหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ให้ประชาชนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เผย บุหรี่มีสารเคมีเป็นพิษกว่า 4,000 ชนิด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>โรคติดต่ออุบัติใหม่</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.แผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงของประเทศ พ.ศ.60-64 ซึ่งเป็นแนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพด้านสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 2.การสนับสนุนด้านนโยบาย เรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ยา วัคซีน ชุดตรวจทางห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การป้องกันควบคุมโรค 3.กรอบแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่</p>
ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ ThaiPBS	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการฯ กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทยว่า ขณะนี้มี 2 พื้นที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ จ.อุดรธานี และบึงกาฬ โดยมีผู้ติดเชื้อเพียง 1-2 คน แต่ต้องรออีก 28 วัน หากไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็สามารถประกาศเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อได้แต่มีผู้ติดเชื้อเพียง 1-2 คน เท่านั้น ยืนยันว่าไม่ได้มีการห้ามเดินทางไปมาระหว่างพื้นที่ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในกลุ่มนักท่องเที่ยวและบุคลากรคนอื่น ๆ ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เมืองริโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ประมาณ ส.ค.นี้ ด้วย เบื้องต้นต้องมีการให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองก่อนการเดินทาง โดยจากนี้จะมีการหารือร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง</p> <p>-ด้าน นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการที่ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการส่งตัวนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกนั้น ต้องดำเนินการตามมาตรฐาน มีการตรวจร่างกายก่อนเดินทาง ระหว่างอยู่ที่เมืองริโอจะต้องมีมาตรการในการดูแลตัวเอง มีการทายากันยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัดด้วยวิธีการต่างๆ และหลังกลับมาก็ต้องตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มนักกีฬาท้องถิ่นต้องมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ เบื้องต้น คาดว่าน่าจะมีนักกีฬาและผู้ร่วมเดินทางประมาณร้อยกว่าคน ต้องมีการหารือกับคณะกรรมการโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงาน</p>
ไทยรัฐ คมชัดลึก	<p>ทำหมันยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความคืบหน้างานวิจัยการทำหมันยุงลายตัวผู้ 2 ขั้นตอน ซึ่งจะมีการนำร่องปล่อยออกสู่ธรรมชาติในพื้นที่ทดลอง ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยลดปริมาณลูกน้ำยุงลาย และใช้เลือดออก โดยร่วมกับกรมควบคุมโรค ว่า ขณะนี้ทีมวิจัยได้ลงไปเตรียมพื้นที่ทดลองและทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่มีกลุ่มเอ็นจีโอบางกลุ่มห่วงว่าการปล่อยยุงลายตัวผู้ที่เป็นหมันดังกล่าวจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมก็ได้อธิบายทำความเข้าใจชัดเจนแล้วว่า ยุงลายตัวผู้ไม่ดูดเลือดคน แต่กินน้ำหวานจึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ ที่สำคัญคือผ่านการทำให้เป็นหมัน 2 ขั้นตอน ทำให้สามารถ ควบคุมปริมาณลูกน้ำยุงลายได้ ซึ่งคาดว่าจะปล่อยสู่ธรรมชาติวันที่ 4 มิ.ย.นี้</p>
คมชัดลึก พิมพ์ไทย	<p>วัคซีนพื้นฐาน</p> <p>-เสนอบทความ ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติเพื่อพิจารณาบรรจุวัคซีนฮิบ (Hib) เข้าเป็นวัคซีนพื้นฐานที่รัฐจัดให้แล้วรอแค่เพียงหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ให้บริการวัคซีนโดยตรงต้องทำหน้าที่ในการสานต่อ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนเด็กอีกอย่างน้อย 3 ชนิด ที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นวัคซีนพื้นฐานโรคที่สำคัญๆ ในประเทศไทยที่รัฐจัดให้ ได้แก่ 1.วัคซีนโรต้า (rota) 2. วัคซีนเอชพีวี (HPV) และ 3. วัคซีนไอพีดี (ipd) ป้องกันแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม แต่ราคายังแพง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์,คมชัดลึก,สยามรัฐ	<p>นร.สาวม.5ดับ หลังซื้อยาลดอ้วนมากินเอง</p> <p>-เสนอข่าว นักเรียนสาว ม.5 โรงเรียนดงนันทบุรีลุ่มภูดับ เผยเป็นลมล้มพุน้ำเสาชงขณะยืนเคารพธงชาติ ช่วงเข้าหามส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด หมอบีบหัวใจ แต่ก็ยื้อชีวิตไม่ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา เพื่อนบอกกินยาลดความอ้วนที่สั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตช่วงปิดเทอม 2 เดือน ขณะผู้ปกครองไม่เชื่อ เพราะลูกเป็นนักเรียนแต่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ตำรวจปากเกร็ดส่งศพพิสูจน์คลายข้อสงสัย อย.เตือนอย่าหลง เชื่อโฆษณาขายยาลดความอ้วนผ่านทางสื่อ ต่าง ๆ โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ หรือไปหาซื้อยามากินเองจะเสี่ยงต่อผลข้างเคียงสูง</p>
เว็บไซต์สนุกดอทคอม	<p>แชร์สนั่น!ลดช่องบรรจุถังสี วางบนพื้น</p> <p>-เสนอข่าว โลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพ "ลดช่อง" ที่ถูกบรรจุในถังสี ตั้งเรียงรายอยู่บนพื้นสกปรกที่มีน้ำเจิ่งนอง นอกจากนี้ตรงขอบถังภายในยังมีคราบดำ ๆ โดยเจ้าของโพสต์ที่ใช้ชื่อเพชบุ๊กว่า Viloonluck Rungtrantip</p>
เดลินิวส์	<p>จับกุมโฆษณารายการเด็กใช้การ์ตูนลอกชื่อขนม</p> <p>-เสนอข่าว นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการ สศช. เปิดเผยภาวะสังคมไทย ไตรมาสแรก ปี 59 ว่า ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการโฆษณาออกหลักเกณฑ์มาควบคุมการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการสำหรับเด็ก หลังงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ออกมาระบุว่า กว่า 94% ของโฆษณาตรงเป็นโฆษณาอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพของเด็ก โดยเฉพาะเครื่องดื่มพร้อมดื่ม และขนมขบเคี้ยว ซึ่งผู้โฆษณามักใช้ตัวละคร หรือตัวการ์ตูนจูงใจ และกดดันเด็กให้เชื่อถือตัวสินค้า ขณะที่กฎหมายเฉพาะของประเทศไทยที่ดูแลในเรื่องดังกล่าวก็ยังมี จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องหาแนวทางเข้ามาควบคุม ขณะที่ผลศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ยังพบว่า ความถี่ของการโฆษณาทางโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับการมีภาวะน้ำหนักเกินในสังคม เนื่องจากเด็กยังขาดวุฒิภาวะ ทำให้ส่งผลต่อความเชื่อ ทศนคติ และพฤติกรรม การบริโภคของเด็กไปจนโต</p>
คมชัดลึก	<p>อ้างเป็นจนท.รัฐหลอกเงินประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว มีจฉอาชีพหลอกเงินจากประชาชน โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อย. ตลอดจนจนท.เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไปตบทรัพย์จากพ่อค้า แม่ค้า ด้วยการทำที่ขมขู่เหยื่อว่าทำผิดกฎหมาย ก่อนจะยื่นข้อเสนอให้เหยื่อจ่ายเงิน เพื่อยุติการดำเนินคดีตามกฎหมาย</p> <p>-รุ่งนภา สโตลโปเฟสกี๊ญ ผู้ประกอบการร้านค้าย่านชานชาวดงเจียม จ.ชลบุรี กล่าวว่า คนร้ายมี 5 คน เข้ามาในร้าน แล้วหยิบสินค้าใส่ถุงไปเยอะมาก เน้นสินค้ามีราคาแพง จากนั้น 1 ใน 5 ก็แสดงตัวว่า เป็นเจ้าหน้าที่จาก อย. หลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปหาตนซึ่งอยู่ที่บ้าน พร้อมกับแจ้งว่า สินค้าที่วางจำหน่ายในร้านผิดกฎหมาย ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี อย. กำกับ ให้ไปพบที่สถานีตำรวจ ขอยืนยันว่า สินค้าที่วางจำหน่ายในร้านมี อย.กำกับ หลังจากนั้นก็เดินทางไปที่สถานีตำรวจทันที โดย 1 ใน 5 คนร้าย อ้างตัวเป็นตำรวจมาจาก ภาค 2 แจ้งว่า สินค้าไม่มี อย. ครั้งแรกคนร้ายบอกว่า จ่ายเงิน 3 แสนบาท เรื่องจะจบ แต่ดิฉันไม่มี เขาก็บอกว่า เงินจบที่ 1 แสนบาท หลังจากนั้นอีกสักครู่ก็บอกว่า ให้กลับบ้านไปหาเงิน 5 หมื่นบาท มาให้เขาจะได้จบเรื่อง ดิฉันก็กลับไปเอาเงินให้เขา ต่อมาในวันรุ่งขึ้น ก็ไปที่สถานีตำรวจเพื่อขอใบเสร็จ แต่ก็ไม่ได้ ตำรวจบอกว่า ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ทั้ง ๆ ที่มีพยานเห็น อย่างไรก็ตาม ตำรวจไม่รับแจ้งความ</p> <p>ต่อมาได้ตรวจสอบกับ อย.แล้ว โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่า บุคคลในภาพไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ อย. และยืนยันด้วยว่า ไม่มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจในห้วงเวลาดังกล่าว พร้อมกับแนะนำให้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ทางศูนย์ก็ให้ไปแจ้งความ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรับแจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน</p>
พิมพ์ไทย คอลัมน์ หมายเหตุคอร์ปเตอร์	<p>แรงงานต่างด้าวชายของเรอ์เชิน</p> <p>-เสนอข่าว ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง กรมการจัดหางาน สำนักอนามัย กทม. และ อย. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม กรณีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาประกอบอาชีพเข็นรถเร่ขายสินค้า โดยเฉพาะในเขตดอนเมือง มีรายงานว่าขณะนี้ส่วนใหญ่หยุดขาย รอเรื่องเจ็บแล้วจึงออกมาเร่ขายอีกครั้ง</p>
แนวหน้า	<p>ความคืบหน้าไฟไหม้หอพักนักเรียน จ.เชียงราย</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้หอพักโรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยา จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน มีนักเรียนทยอยเดินทางมาเรียน 41 คน จากจำนวน 142 คน เนื่องจากส่วนหนึ่งยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และบางส่วนขอลาออกจากโรงเรียนไปแล้ว โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ขอไม่ให้นักเรียนไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งจัดให้ครูและนักเรียนทุกคนพูดคุยกับนักจิตวิทยา เนื่องจากหลายคนยังมีอาการตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>ส่วนความคืบหน้าของคดี ยังรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานจากกองพิสูจน์หลักฐาน 5 และผลตรวจจากแพทย์ขณะนี้ได้ตัดประเด็นเรื่องอุบัติเหตุ และมุ่งเป้าที่ 2 ประเด็นหลัก คือ ความประมาท และการป้องกันเหตุทำได้หรือไม่</p>
แนวหน้า	<p>ไฟไหม้เมเจอร์ฯ นนทบุรี</p> <p>-เสนอข่าว สก.เมืองนนทบุรี รับแจ้งเหตุไฟไหม้ภายในห้องเก็บของ ลานจอดรถชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ นนทบุรี พบกลุ่มควันจำนวนมากลอยออกมาจากชั้นจอดรถใต้ดิน เจ้าหน้าที่ต้องกันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่ พร้อมเร่งระดมฉีดน้ำนานกว่า 30 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ตรวจสอบพบว่า ต้นเพลิงมาจากห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ของห้าง สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจร</p>
แนวหน้า	<p>เตือนระวังโรคตาแดง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-23 พฤษภาคม ทั่วประเทศพบผู้ป่วยโรคตาแดงแล้ว 47,410 ราย โดยเฉพาะ 5 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ และสระบุรี คาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นตลอดฤดูฝนปีนี้ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคตาแดง</p> <p>นพ.อานวย กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคตาแดงดังนี้ 1.ให้ใช้กระดาษนุ่มๆ ชุบน้ำตา 2.ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำตา 3.งดใส่คอนแทคเลนส์ 4.ใส่แว่นกันแดด 5.ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน หากมีอาการปวดตารุนแรง ตาพร่ามัว หรืออาการตาแดงไม่ทุเลาภายใน 7 วัน ขอให้ไปรับการรักษากับแพทย์</p>
แนวหน้า	<p>เร่งการจัดการขยะติดเชื้อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีในปี 2559 มี 2 ประเด็นได้แก่ การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแฉะล่อม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้สถานบริการสาธารณสุขแจ้งเอกชนกำจัดร้อยละ 72.61 มอบให้องค์กรปกครองท้องถิ่นกำจัดร้อยละ 8.27 และเผาด้วยเตาเผาขยะใน โรงพยาบาลร้อยละ 14.75 สำหรับขยะติดเชื้อ จากผู้ป่วยติดเชื้อในชุมชน โดยได้กำหนดตัวชี้วัดการทำงาน ดังนี้ 1.ให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแฉะล่อมได้ร้อยละ 30 หรือจำนวน 35 แห่งจาก 116 แห่ง ขณะนี้ผ่านเกณฑ์แล้ว 21 แห่ง 2.ให้จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแฉะล่อมและสุขภาพในระดับดี ร้อยละ 50 หรือ 18 จังหวัดจาก 36 จังหวัด ขณะนี้ดำเนินการได้ทั้งหมด 18 จังหวัดแล้ว 3.ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยงสูง 8 จังหวัดได้รับการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพร้อยละ 30 ซึ่งขณะนี้คัดกรองได้แล้ว 2,917 คน โดยจะดำเนินการให้ครบตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เห็ดพิษ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ในแต่ละปีช่วงต้นฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ชาวบ้านนิยมเก็บเห็ดป่ามาประกอบอาหาร รวมทั้งการนำไปขาย ส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า เห็ดที่เก็บมานั้นไม่มีพิษ โดยใช้ความรู้พื้นบ้านที่บอกต่อกันมา เช่น การนำข้าวสารมาต้มกับเห็ดถ้าเป็นพิษข้าวสารจะสุกๆ ดิบๆ หรือการสังเกตดอกเห็ด ที่มีรอยแมลงหรือสัตว์กัดกินจะเป็นเห็ดไม่มีพิษนั้น วิธีการเหล่านี้ไม่สามารถให้ผลถูกต้องทั้งหมด จึงไม่ควรนำมาปฏิบัติ เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p> <p>ศูนย์พิษวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้พัฒนาวิธีการตรวจสายพันธุ์เห็ดพิษ โดยใช้เทคนิคดีเอ็นเอบาร์โค้ด (DNA barcoding) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการระบุชนิดของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ชิ้นส่วนดีเอ็นเอมาตรฐานเทียบ กับฐานข้อมูลอ้างอิงทางพันธุกรรม ซึ่งผลการศึกษาก่อนใช้เทคนิคดังกล่าวพบว่าให้ผลวิเคราะห์สายพันธุ์เห็ดพิษที่ถูกต้องแม่นยำสูงและเชื่อถือได้ เทียบเท่าการตรวจด้วยเครื่องมือขั้นสูง LC-MS นอกจากนี้ยังช่วยค้นพบสายพันธุ์เห็ดพิษที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทยมาก่อน จัดทำเป็นฐานข้อมูลทางพันธุกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ระดับโมเลกุลของเห็ดพิษในประเทศไทยและจะมีการพัฒนาเป็นชุดทดสอบเห็ดพิษเบื้องต้นต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ขอนแก่น เตือนประชาชนให้ระมัดระวัง หากไม่ทราบชนิด หรือไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ไม่ควรนำเห็ดนั้นมาประกอบอาหาร โดยเฉพาะเห็ดป่า หรือเห็ดที่เราไม่คุ้นเคย เพราะถ้าเป็นเห็ดพิษจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้</p>
บ้านเมือง	<p>สปสช.แจงจัดซื้อยามะเร็งระดับประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช. กล่าวว่า คณะกรรมการ สปสช. มีนโยบายเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าถึงการรักษาโดยอนุมัติให้ สปสช. ดำเนินการจัดหายามะเร็งที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติกลุ่มยา จ.2 ในระดับประเทศ โดยมอบให้องค์การเภสัชกรรม ทำหน้าที่จัดหา และจัดซื้อ รวมทั้งต่อรองราคา ยา เพื่อบรรลุสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้ป่วย การชดเชยยามะเร็ง สปสช.จะอ้างอิงตามแนวทางการสั่งจ่ายยาของบัญชียาหลักแห่งชาติและตามแนวทางการจ่ายชดเชยผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Protocol) ของ สปสช.ที่จัดทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก ราชวิทยาลัยและสมาคมแพทย์ในสาขามะเร็งที่เกี่ยวข้อง แต่ในกรณีที่แพทย์บางท่านต้องการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้ยามะเร็งนอกรายการที่กำหนดก็ยังสามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่การเบิกจ่ายชดเชยต้องไม่เกินจากเพดานค่ารักษาที่กำหนด สปสช.ยืนยันว่าไม่ได้จำกัดสิทธิการรักษาโรคมะเร็งของแพทย์แต่อย่างใด เพียงแต่ในการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เท่านั้น</p> <p>ทั้งนี้ สปสช.ได้ดำเนินการจัดหายาผ่านองค์การเภสัชกรรมเพื่อชดเชยเป็นยาให้กับโรงพยาบาลสำหรับกรณียามะเร็งที่มีราคาแพง ซึ่งจะมีผลต่อภาระงบประมาณของโรงพยาบาลและในภาพรวมระดับประเทศ เป็นการใช้กลไกการต่อรองราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่ จากข้อมูลล่าสุดในปี 2559 มีทั้งหมด 5 รายการ ส่วนรายการยาที่เหลือทั้งหมด สปสช.ได้จ่ายชดเชยเป็นเงินให้แก่โรงพยาบาล</p>
แนวหน้า	<p>ภารกิจสถาบันบำราศนราดูร</p> <p>-เสนอบทความ "พระบำราศนราดูร" แพทย์ผู้เสียสละที่ทุกคนยกย่องให้เป็น "บรรพชนคนสาธารณสุข" ได้รับเกียรติใช้เป็นชื่อของโรงพยาบาลอันเป็น "ที่พึ่ง" ของผู้ป่วยโรคติดต่อแห่งนี้ และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมามีการจัดงาน "ครบรอบ 120 ปี ชาตกาลพระบำราศนราดูร(บำราศ เวชชาชีวะ)" เพื่อระลึกถึง "นักชำนัญการโรคติดต่อ ผู้สยบโรคติดต่อ"</p> <p>-แพทย์หญิง(พญ.) จริยา แสงสว่าง ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เล่าถึงการเปลี่ยนแปลงของสถาบันฯ ว่า นับจากปี 2501-2502 ที่เกิดอหิวาตกโรค หรือ "โรคห่า" ระบาดในพระนคร ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 2,500 คน จนถึงปัจจุบัน การทำงานของสถาบันฯเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก สถาบันฯเป็นทั้งสถาน "กักโรค" และแหล่งเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน</p> <p>สำหรับการรับมือกับ "โรคอุบัติใหม่" ที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต สถาบันฯถือว่า "พร้อม" พอสมควร โดยมี "ห้องแยกโรคความดันลบ" ซึ่งเป็นห้องกักกันผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เพียงพอ ขณะเดียวกันทางสถาบันฯยังทำงานแบบ one stop service ในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคซาร์ส และอีโบล่า เป็นต้น โดยหลังจากที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคนไข้ที่รับเข้ามา "สงสัย" ว่ามีเชื้อโรคติดต่อร้ายแรงคนไข้จะถูกกักตัวในห้องแยกโรคความดันลบทันที ที่สำคัญ "ห้องแยกโรคความดันลบ" ไม่ใช่แค่ที่ "พักฟื้น" เพื่อดูอาการเท่านั้น แต่ยังเป็นห้องที่พร้อมสำหรับรักษาอาการป่วยของผู้ป่วย "วิกฤติ" ได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นทั้ง "ห้องควบคุมโรค" และ "ห้องรักษาตัว" ไปพร้อมกัน</p>
new)108	<p>ทารกยักษ์</p> <p>- หญิงอินเดียวัย 19 ปี ให้กำเนิดทารกยักษ์ น้ำหนัก 6.8 กิโลกรัม โดยแพทย์ต้องใช้วิธีผ่าท้องเนื่องจากแม่เป็นเบาหวาน ทั้งคู่แข็งแรงดี แต่แพทย์ยังคงเฝ้าสังเกตอาการเพื่อหาสาเหตุที่ทารกมีน้ำหนักมากเกินไป</p>
คมชัดลึก	<p>เงินห้าหมื่นนักเรียนฉีกตำราระเบียบเครียด</p> <p>-เสนอข่าว เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศจีน ห้าหมื่นนักเรียน ม.ปลายฉีกตำราหรือร้องตะโกนระเบียบเครียด ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบมากขึ้นก่อนสอบเอนทรานซ์ ทั้งนี้ มีรายงานว่า นักเรียน 6 คนในมณฑลหูเป่ย์ ถูกไล่ออกเมื่อปีที่แล้ว เพราะฉีกตำราเรียน และไปรยลงมาจากหน้าต่าง แต่ต่อมาทางโรงเรียนปฏิเสธว่านักเรียนทั้ง 6 คนแค่ถูกกล่าวตักเตือน และยังสามารถเข้าสอบได้</p>